

UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số: 523/STTTT-TTBCXB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 20 tháng 6 năm 2017

V/v Tuyên truyền phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh; an toàn thực phẩm.

Kính gửi:

- Báo Lạng Sơn;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố.

Thực hiện Công văn số 502/UBND – KGVX ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh về tăng cường triển khai các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1844/VP-KGVX ngày 12/6/2017 về việc thực hiện Công văn số 771/TTg-KGVX ngày 04/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan, đơn vị:

1. Tuyên truyền phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh

Đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền cơ sở; các tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức; các bậc phụ huynh, thầy cô giáo và người dân trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Xây dựng kế hoạch, tăng thời lượng, chuyên trang, chuyên mục thông tin, tuyên truyền Luật Trẻ em năm 2016, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Tăng cường truyền thông về đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em tại số máy **18001567** để mọi trẻ em, cá nhân, cơ quan, tổ chức liên hệ miễn phí khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin, thông báo, tố giác, hành vi xâm hại trẻ em.

Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, đặc biệt về phòng, chống bạo lực trẻ em, xâm hại trẻ em; trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em cho cha mẹ, các thành viên gia đình, giáo viên, người chăm sóc trẻ em, người trực tiếp làm việc với trẻ em. Tăng cường giáo dục, phổ biến kiến thức về giới, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực trẻ em, xâm hại trẻ em.

Tuyên truyền, giới thiệu hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thành phố; các gương điển hình trong thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

2. Tuyên truyền về an toàn thực phẩm.

Tuyên truyền đầy đủ nội dung Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của

Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Nhất là các chủ trương, chính sách mới về quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm, trước hết là đối với các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức viên chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về an toàn thực phẩm. Tập trung khơi dậy và phát huy tính trung thực, đạo đức kinh doanh, ý thức trách nhiệm vì cộng đồng của từng doanh nghiệp, từng doanh nhân, từng hộ gia đình và từng người dân để đảm bảo an toàn thực phẩm, nhất là trong sản xuất kinh doanh.

Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nhằm cung cấp kịp thời các thông tin về an toàn thực phẩm; về các doanh nghiệp, hộ kinh doanh vi phạm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chuyên mục, chương trình về an toàn thực phẩm theo hướng đa dạng, hấp dẫn, có sức thuyết phục; phù hợp trình độ, nhu cầu của người dân ở từng địa bàn. Biểu dương các điển hình tiên tiến trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn. Công bố tên, địa chỉ những doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản phẩm hàng hóa vi phạm an toàn thực phẩm.

Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền các nội dung nêu trên và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TTBCXB.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Hải Yến